

Số: 324/KH-SCT

Kiên Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Công Thương Kiên Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni-lông dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể nhằm hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và ni-lông thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, nhất là trong các hoạt động của cơ quan.

Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ngành Công Thương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương, các đoàn thể và các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp về phong trào “Chống rác thải nhựa”, tác hại của các sản phẩm nhựa đến sức khỏe, môi trường sống. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi ni-lông khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

- Không sử dụng các loại nước uống đóng chai nhựa, các loại ly, cốc, ống hút bằng nhựa dùng một lần tại các cuộc họp cơ quan. Thay vào đó, sử dụng các dụng cụ đựng nước uống, đồ ăn bằng các vật liệu được sử dụng nhiều lần (inox, thủy tinh, sứ, ống hút bằng bột gạo hoặc những vật liệu khác thân thiện môi trường...). Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan.

- Giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái sử dụng, tái chế các sản phẩm từ nhựa nhằm giảm thải chất thải nhựa ra môi trường. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan gương mẫu sử dụng các sản phẩm dùng nhiều lần, sản phẩm thân thiện môi trường thay cho sản phẩm nhựa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN